



โปรดเวียนกันอ่าน

# วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ฉบับที่ 59 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548  
www.025798899.com หรือ www.forestcoop.net

## แก้ไขบังคับที่ประชุมใหญ่อนุมัติ เพิ่มทางเลือกให้ข้าราชการ - พนักงาน

ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สมาชิกสมทบได้  
อีกขอให้สมาชิก 50 คนต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน

ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2548  
วาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยประธาน  
กรรมการได้มอบหมายให้นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธานกรรมการดำเนิน เสนอ  
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา โดยสาระสำคัญเสนอ  
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 2 ประเด็น คือ คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ และ  
อัตราส่วนจำนวนสมาชิกต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน (อ่านต่อหน้า 3)

## โอนบ้านที่ดินนัดแล้วโยไม่มา ติดค่าธรรมเนียม 1 - 3 พันบาท

คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติเห็นชอบประกาศ เรื่อง  
กำหนดค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดการทำนิติกรรมสินเชื่อเงินกู้  
พิเศษเพื่อการเคหะ เนื่องด้วยการทำนิติกรรมสินเชื่อเงินกู้  
พิเศษเพื่อการเคหะ สหกรณ์ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เดิน  
ทางไปจัดทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งหลักประกัน  
ตั้งอยู่ เมื่อสมาชิกสหกรณ์ผิดนัดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทำให้  
สหกรณ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์  
จึงกำหนดค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัด ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 3)

## บัญชีธนาคารปิดโอนปันผลไม่ได้ 219 ราย สหกรณ์โอนเข้าออมทรัพย์ดอกกระเจียวแล้ว

ตามที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกจำนวน 13,238 คน ตั้งแต่วันที่ 14  
กุมภาพันธ์ 2547 ตามความประสงค์ที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ ได้แก่ โอนเป็นหุ้นเรือนหุ้น  
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร นั้น

ปรากฏว่ามีสมาชิกจำนวน 219 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.65 ของสมาชิกทั้งหมด  
ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถโอนเงินปันผลให้ได้ เนื่องจากบัญชีที่สมาชิกให้ไว้กับสหกรณ์  
ธนาคารได้ปิดบัญชีดังกล่าวไปแล้ว เพราะขาดการติดต่อกับธนาคารเกินระยะเวลาที่  
กำหนด (อ่านต่อหน้า 3)

## เงินของใครรับคืนด้าน ที่ประชุมใหญ่อนุมัติประกาศ

ภายใน 13 มิ.ย. 48 โอนเข้าทุนสำรอง

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 สหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมป่าไม้ จำกัด เห็นชอบให้ประกาศว่า เนื่องจากมียอดเงิน  
ตามบัญชีเงินรอจ่ายคืนของสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก  
ไปแล้ว และเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์เกินกว่า 10 ปี โดย  
ไม่ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใด ปรากฏผูกพันอยู่ในงบ  
การเงินของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ 0406-ว.25758 เรื่องคำ  
แนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะ  
เวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และตามมาตรา 193/30,  
193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดังนั้น สหกรณ์จึงขอให้ผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิก  
ที่ถึงแก่กรรม ติดต่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่สหกรณ์ทุกวันทำการ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2548 หากพ้นกำหนด  
นี้ไปแล้ว สหกรณ์จะทำการปิดบัญชี โอนไปเข้าบัญชีทุนสำรอง  
ของสหกรณ์ต่อไป

สำหรับรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ ขอได้จากผู้  
แทนสมาชิกของท่าน



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 และสัมมนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2548 มีผู้แทน  
สมาชิกจำนวน 345 คน จากกลุ่มสมาชิกทั้ง 4 ส่วนราชการคือ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม  
โดยพร้อมเพรียงกัน

## เงินกู้ "สินามิ" ดอกเบี้ย 1% หมดเขต 29 เมษายน 2548



# บรรยายพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์

## กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพนักงาน



สรุปบรรยายพิเศษ “สหกรณ์ออมทรัพย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพนักงาน” โดย นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2548 วันที่สองของการประชุมใหญ่ หลาย คนเริ่มเมื่อยล้า แต่หลังการประชุมวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสมัครเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ และวาระอื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว เวลา 11 โมงก็เรียกความคึกคักกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง ในเวลาที่ทุกคนรอคอยนั้น คือ บรรยายพิเศษ โดยท่าน **ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

### สหกรณ์แตกต่างกับบริษัท

“ที่จริงผมรู้สึกเหมือนเอามะพร้าวห่าวมาขายสวน เพราะผมดูฐานะการเงินของพวกท่านแล้ว มีเงินอยู่เป็นพัน ๆ ล้านแล้วก็หมายรวมทั้งสินทรัพย์ด้วย ผมมาอยู่กระทรวงนี้ 4 เดือนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงไม่มีสวัสดิการและไม่มีการออม ท่านประธานเชิญมาวันนี้ อาจจะมีสมาชิกร่วมอยู่ด้วยก็ได้..”

ท่านปลัดเคยเป็นนายทะเบียนสหกรณ์มาหลายปี สมัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย่อมรู้จักดีต้นหนบางของปรัชญาสหกรณ์และระบบสหกรณ์เมืองไทยอย่างดี

“สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ เป็นสหกรณ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง มีสหกรณ์อื่น ๆ เช่น การบินไทย จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ค่อนข้างใหญ่ ...”

“เรื่องแรก สมาชิกทุกคนต้องนึกอยู่เสมอว่า ความแตกต่างระหว่างบริษัทกับสหกรณ์ มีอยู่แน่นอน และเราทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาของคาวพหรือลักษณะของสหกรณ์เอาไว้ให้ได้ **ประการแรก** คือบริษัทเขาคิดถึงกำไร ไม่คิดเรื่องอื่นเลย แต่พวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ภาษาสมัยใหม่เขา

“ผมคิดว่า คนที่ดีควรอยู่กับเรา ความเก่งนี้ Train กันได้ แต่ความดียาก”

“อัตราดอกเบี้ยของผู้ฝากก็ดี ของผู้กู้ก็ดี ไม่น่าจะเอียงไปทางใดทางหนึ่ง มากจนเกินไป”

“คนไทยมีวัฒนธรรมที่ทำให้เปลืองสตางค์หลายอย่าง กู้แบงค์ไม่ได้ ก็ไปกู้ใครก็ไม่รู้ที่เขาคิดดอกเบี้ยแพงๆ แล้วก็มากู้สหกรณ์เอาไปใช้”

“อย่าไปสร้างมุ้ง ไม่เอามุ้ง ไม่ไหวมุ้งเยอะแยะยุ่ง ยุงมันเต็มไปหมด ในการสร้างมุ้งแม้แต่การเมืองเองก็มีปัญหา อย่าให้มันเกิดมุ้งในสหกรณ์ ”

เรียกว่า เราเน้นกำไรทางสังคมมากกว่า หลักการนี้มีความสำคัญมาก **เรื่อง ที่ 2** บริษัทเขาเน้นการแข่งขัน เพราะเขาต้องหาลูกค้าให้ได้ เขาต้องขายบริการให้ได้ แต่ว่าสหกรณ์เราเน้นเรื่องการบริการสมาชิก เราเน้นที่การให้สมาชิกอยู่ได้อย่างมีความมั่นคง อย่างเป็นปึกแผ่นให้ได้ **เรื่องที่ 3** บริษัทเขาจะเน้นที่ประสิทธิภาพ ใครไม่ได้เรื่องยื่นของชาวไร่ชาวนา ออกตุ๊กตาด้วยว่ามีสตางค์จ่ายหรือเปล่า แต่สหกรณ์เราอยู่ด้วยความเมตตาธรรม อยู่กันแบบมิตรจิต หลักการนี้เป็นหลักการที่ผมอยากจะฝากท่านกรรมการและท่านผู้แทนสมาชิกไว้ด้วย **เรื่องสุดท้าย** เกี่ยวข้องกับเรื่องวันแมนวันโหด ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหลักที่พูดกันมานานแล้ว ซึ่งหมายความว่าในแง่ของบริษัท คนที่ถือหุ้นมากกว่าก็มีสิทธิมากกว่า แต่ในสหกรณ์เสียงของพวกเราเท่าเทียมกัน สหกรณ์ไม่มีใครเทคโอเวอร์ได้นอกจากมวลสมาชิกเอง ซึ่งจะมีกลไกการควบคุม มีกลไกการประชุม การเลือกคณะกรรมการ เรื่องของการประชุมวิสามัญและเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

### คนที่ดีควรอยู่กับเรา

**เรื่องที่สอง** ที่ผมอยากจะย้ำเตือนคือ เรื่องการบริหารจัดการ ผมได้เรียนแต่ต้นแล้วว่าสำหรับบริษัท คณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถือหุ้นมาก หรือเป็นตัวแทนของคนถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นคนที่มีความสามารถที่จะทำอะไรให้กับบริษัทได้มาก คือไม่เก่งก็ต้องรวย หรือทั้งเก่งทั้งรวย แต่ของสหกรณ์เราน่าจะเลือกคนที่น่าเชื่อถือ ผมคิดว่ากรรมการสหกรณ์ควรเป็นคนที่มีจิตใจเป็นธรรม มีความต้องการที่จะรักษาสหกรณ์ไว้ คนเก่งอย่างเดียวเอาไปเป็น Presenter **คนที่ดีควรอยู่กับเรา** ความเก่งนี้ Train กันได้ แต่ความดียาก สหกรณ์นี้อยู่มาหลายสิบปีแล้ว เราอยู่กันมานานแล้ว ผมเชื่อว่าเรื่อง Trust หรือความเชื่อถือ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

## คุณภาพของผู้กำกับผู้ฝาก

เรื่องที่สาม ที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ เรื่องที่มวลสมาชิกจะต้องยึดถือร่วมกัน เพื่อให้สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต **หลักแรก** นั่นคือเรื่องคุณภาพ ในสหกรณ์เราจะมีคนอยู่สองคน ฝ่ายแรก คือฝ่ายที่เอาสตางค์มาไว้ที่สหกรณ์ อีกฝ่ายก็คือ คนที่จะมาเอาสตางค์จากสหกรณ์ เพื่อเอาไปใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยของผู้ฝากก็ดี ของผู้กู้ก็ดี การให้บริการต่าง ๆ ไม่น่าจะเอียงไปทางใดทางหนึ่ง มากจนเกินไป ถ้าสหกรณ์เอียงไปในทางเป็นบริษัทมากขึ้น ความหมายก็คือว่า เราให้ผลประโยชน์กับผู้ฝากมากขึ้น ถ้าเอียงในทางผู้กู้มากขึ้น ก็หมายความว่า สหกรณ์กำลังจะกลายเป็นกรมประชาสงเคราะห์ เพราะฉะนั้น คุณภาพ ของคนสองประเภทเราต้องดู ซึ่งอันนี้เป็นภาระของฝ่ายบริหารที่ท่านได้เลือกเข้ามา

## เร่งสร้างวินัยการออม ให้ผู้ตามความจำเป็น

**หลักการต่อมา** ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ก็คือ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อยากให้พวกเราทุกคนมี **ความซื่อสัตย์สุจริต** ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นอยู่ของสังคมใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็สังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ สหกรณ์ก็เป็นสังคม ๑ หนึ่งในสังคมใหญ่คือประเทศชาติ มวลสมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ก่อน ถ้าไม่จำเป็นต้องกู้ เพื่อไปทำอะไรละอะเทอะก็อย่าไปกู้ บอกอย่างแต่ไปทำอีกอย่าง สร้างหนี้ให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ระบบสหกรณ์คือระบบที่ต้องการให้เราช่วยตัวเอง ใครที่มีสตางค์คอมบ้ำงก็ให้มาออกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มันเป็นการออมที่เสี่ยงน้อยที่สุดในโลก ผมฟังอัตราดอกเบี้ยดีกว่าธนาคาร ดีกว่าไปซื้อหุ้น ปีหน้าถ้าสมาชิกผู้ฝากเพิ่มจาก 20% เป็นครึ่งหนึ่ง แทนที่จะเป็นผู้กู้ก็น่าจะเป็นนโยบายที่ดี เพื่อตัดปัญหา 2 อย่างคือ หนึ่งสภาพคล่องสองก็คือการสร้างวินัยในการออม วินัยการออมประเทศของเราต้องการที่จะใช้มาก สหกรณ์อาจจะต้องคิดหน่อย ก็คือว่า การให้กู้ตามความจำเป็นคนไทยมีวัฒนธรรมที่ทำให้เปลืองสตางค์หลายอย่าง กู้แบงก์ไม่ได้ ก็ไปกู้ใครก็ไม่รู้ที่เขาคิดดอกเบี้ยแพง ๆ แล้วก็มากู้สหกรณ์เอาไปใช้ เพราะว่าเรื่องนี้ผมต้องเริ่มดูแลในทางของรัฐบาล ผมเชื่อว่าในการจัดการรัฐบาลใหม่คงจะมีวินโดว์สำหรับให้กู้ในลักษณะนี้บ้างเหมือนกัน

## ความสำเร็จของสหกรณ์อยู่บนพื้นฐานความสามัคคี

**เรื่องสุดท้าย** ที่ผมอยากจะฝากคือว่า ความสำเร็จของสหกรณ์ ยังอยู่บนพื้นฐานของ **ความสามัคคี** นะครับ เรื่องสามัคคีนี้เป็นเรื่องหลัก อย่าทำให้กลไกของสหกรณ์ เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความแตกความสามัคคี คืออย่าไปสร้างมุ้ง ไม่เอามุ้ง ไม่ไหวมุ้งเยอะเยอะยุ่ง ยุ่งมันเต็มไปหมด ในการสร้างมุ้งแม้แต่การเมืองเองก็มีปัญหา อย่าให้มันเกิดมุ้งในสหกรณ์ เราต้องมีสิ่งทีเรียกว่า Sodality หรือว่า ความมั่นคงในจุดเดียวกันในการดำเนินงานของเรา ผมได้ทราบว่าคุณภาพเราได้ไหวด้วยกันแล้ว สามกรมแยกกันแต่สหกรณ์นี้ไม่แยกกัน ปรบมือให้ตัวเองหน่อย (เสียงปรบมือ) ผมต้องขอชมเชยอย่างยิ่ง เมื่อเราตกลงไม่แยกกัน เราก็อาจจะมีคนอื่น อาจจะมีกรมอื่นมา Join ด้วยในท้ายที่สุด

หลังจากบรรยายเสร็จท่านปลัดก็ได้โอกาสมาเยี่ยมชมสหกรณ์ และรับประทานกลางวันร่วมกับผู้แทนสมาชิกที่ห้องอาหารวนาลีก่อนเดินทางกลับ ทั้งข้อคิดที่มีคุณค่าให้ช่วยกันสมัครสามัคคีสามานฉันท์ เพื่อนำสหกรณ์ก้าวไกล ชีวิตสมดุลง แต่การจะไปสู่เป้าหมายได้ทุกคนทั้งคณะกรรมการและสมาชิกต้องช่วยกัน ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ให้สมกับสโลแกนที่ตั้งไว้

(แก้ไขข้อบังคับที่ประชุมใหญ่ ต่อจากหน้า 1)

ประเด็นแรกเกี่ยวกับข้อบังคับข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยเพิ่มข้อความส่วนที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้ “ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการอื่นใดในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเจ้าของหน้าที่ของสหกรณ์นี้” และข้อ 49.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ โดยเพิ่มข้อความ **พนักงานราชการ** ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือก ให้**ข้าราชการ พนักงานราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระทรวง** ไม่ว่าท่านจะอยู่กรมไหน หรือหน่วยงานไหน สามารถสมัครสมาชิก หรือ **สมาชิกสมทบ** กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ และยังคงเงื่อนไขเดิมซึ่งจะต้องมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่ด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมใหญ่ยังได้พิจารณาข้อ 65.การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มอัตราส่วนจำนวนสมาชิกจากเดิม 40 คน เป็น **50 คน ต่อจำนวนผู้แทนสมาชิก 1 คน** ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกและเพื่อให้การประชุมใหญ่มีประสิทธิภาพ

หลังจากข้อบังคับสหกรณ์ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้วสหกรณ์ฯ ต้องเสนอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน หลังจากประชุมใหญ่ เมื่อนายทะเบียนเห็นชอบแล้วข้อบังคับใหม่จึงจะมีผลใช้บังคับ

(บัญชีธนาคารปิด ต่อจากหน้า 1)

สำหรับสมาชิกทั้ง 219 รายดังกล่าว สหกรณ์ได้โอนเงินปันผลของท่านเข้าบัญชีเงินฝาก **“ออมทรัพย์สินทรัพย์”** หน้าปกสมุดเป็นภาพดอกกระเจียว ซึ่งขณะนี้สมาชิกทุกท่านมีบัญชีดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด โดยในระหว่างเวลาที่สมาชิกยังไม่ติดต่อรับเงินปันผลดังกล่าว ก็จะได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากร้อยละ 3.25 แต่ ถ้าต้องการรับเงินปันผลก็สามารถติดต่อขอถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ทุกวันทำการ โดยติดต่อด้วยตนเองที่สหกรณ์หรือถอนผ่านระบบ CO-OP PHONE

อนึ่ง สำหรับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากสหกรณ์ โปรดตรวจสอบด้วยทุกครั้งว่า **บัญชีธนาคารของท่านปิดหรือยัง** หากบัญชีธนาคารปิด สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์ทันที ซึ่งทำให้ท่านได้รับดอกเบี้ยระหว่างรอรับเงิน และสามารถติดต่อสหกรณ์เพื่อถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ทุกวันทำการ

(โอนบ้านที่ดินแล้วโยไม่มา ต่อจากหน้า 1)

1. กรณีท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกต้องแจ้งการเลื่อนหรือยกเลิกการนัดทำนิติกรรมให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ มิฉะนั้นสมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

2. กรณีจังหวัดอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 สมาชิกต้องแจ้งการเลื่อนหรือยกเลิกการนัดทำนิติกรรมให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มิฉะนั้นสมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

# สายสัมพันธ์สหกรณ์

โดย หิรัญญิการ์

## วันที่ฟ้าเปลี่ยนสี..

ชีวิตมีหลากหลายสีสัน หลากสีลา ขึ้นสูงลงต่ำ เป็นจังหวะ..ไม่เห็นจะแปลกและต้องเสียหน้า บางคนขึ้นแล้วลงไม่ได้ แยกไว้หนัก บ่าแต่ก็ยอมแบก ชีวิตของคนเราจะปั่นบันได้ขึ้นอย่างเดียวหรืออย่างไร...ชีวิตคนไข้มีดมนอนธกาล ย่อมมีวันสงบสุขบ้าง พ่ายยังมีวันเปลี่ยนสีแบบนี้...

ว่าแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบรรดา ส.ส. ทั้งหลายของประเทศ โดยเฉพาะหน้าใหม่ๆที่น่าหน้าหนักหนุญและให้กำลังใจ คนรุ่นใหม่ไอเดียยังใสๆ อุดมการณ์ยังคงมั่น แต่เชื่อว่ารุ่นเก่าไม่ตื่นะ เพียงแต่บนทางเดิน ทุกก้าวที่ล่วงหน้า จะมีก้าวใหม่ตามไปเป็นธรรมดา...เป็นก้าวที่ยังทรงคุณค่า

เช่นกัน ยินดีกับคณะกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ที่ยังคงความเก่าและมีคุณภาพ

สังเกตจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว มีดาวสภาเกิดหลายดวง แฉกในงานมีมอบ ราชรางวัลโล่เกียรติยศ แก่สมาชิกที่อาวุโสสุดและอ่อนสุดด้วย

สมาชิกอาวุโสสูงสุด **ลุงปลื้ม อาทรธนะสุข** อายุ 76 ปี และ **สมาชิกอาวุโสอายุน้อยที่สุด คุณวุฒิสักดิ์ คงช่วย** อายุ 22 ปี เดินทางไกลมาจากสงขลามารับโล่ในวันประชุมใหญ่

ยังมีรับโล่เกียรติยศ **กลุ่มสมาชิกดีเด่น** คือกลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ชยันมาตลอดปี ทั้งจัดอบรมวิชาชีพ จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก มีความตั้งใจสูงตั้งแต่ประธานกลุ่ม **คุณพิจิตร เพชรสังข์** และผู้แทนสมาชิก **คุณสุเทพ บัวจันทร์ คุณสมร พลไชย คุณสุรัชย์ อักษรวงศ์** และอีกหลายท่านที่มีได้เอ่ยนาม เพื่อนำกลุ่มหลุดพ้นความลำบาก

**สินามิ** นำความเปลี่ยนแปลงและสูญเสียมาอย่างหลาย ๆ ครอบครั **คุณเสงี่ยม พิมพ์พงศ์** บิดาผู้เสียลูกชาย **คุณพิระ พิมพ์พงศ์** เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - เขาลำภู ที่เสียชีวิตทั้งครอบครัวพร้อมภรรยาและบุตร จากคลื่นยักษ์สินามิ เดินทางจากเขาหลัก จ.พังงา เพื่อมารับเงินสินไหมประกันชีวิต เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากสหกรณ์ และเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ รวมทั้งสิ้น 499,412 บาท โดยมีท่านปลัด **ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา** ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบเงินพร้อมกับ **คุณสิทธิชัย อิงภากรณ์** ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์

จบไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ท่านถูกจับมาเป็น **ประธานกกต.** ทุกปีไม่เคยเว้น จากการทะเลาะแฉกใจ ให้เต็มร้อย หนีไม่พ้น ในที่สุดปีนี้ **ประธานกกต.** เจ้าเก่าก็เป็นเขา เช่นเดิม **คุณนิโรจน์ ชลารักษ์** จากสำนักงานป่าไม้ปราจีนพร้อมทีมงานอีก 15 คน หลังงานคงไม่มีแฉกใบแดงนะท่านประธาน อีๆๆ

ปีนี้กรรมการเก่ากลับมาใหม่ทั้ง 8 ท่าน **คุณสิทธิชัย อิงภากรณ์ คุณณรงค์ มหรรณพ คุณธนโรจน์ โพธิสาโร คุณชนะ เปลี่ยนมา คุณณรงค์ ทองขจร คุณชัยยันต์ คำบ่อ คุณสนิท ศรีสุระ และคุณเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ** ก็ปรบมือให้อีกครั้ง จะเก่าไปใหม่มาไม่สำคัญเท่าใจที่ตั้งมั่น กลับมาเพื่อรับใช้มวลสมาชิกและคิดสร้างสรรค์ นำสหกรณ์และสมาชิกสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ที่การนำทางของท่าน คิดๆกันเต็มทีนะจ๊ะ...

สำหรับผู้พลาดขอให้กำลังใจต่อไปไม่ว่า **คุณฉวีวรรณ คัมภีรานนท์** จากกองการเจ้าหน้าที่ **คุณระพีพันธ์ เจริญศรีวิชัย** จากกองคลัง **คุณกฤติ จันทร์สง่า** หากยังมีใจ วันหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าท่านจะกลับมาและเป็นหนึ่งในทีมที่นำพาสหกรณ์ก้าวไกล อย่างยอมแพ้นะ..

ดีๆ ยังมีอยู่ ดาวสภาแบบสร้างสรรค์ ยังอภิปรายได้นำฟัง มีเหตุผลยกให้ **คุณวาทิ วิรกิจโกศล** ผู้แทนสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเสด็จในกรมหลวงฯ **จ.ชุมพร** เชี่ยวชาญในข้อบังคับสหกรณ์ อภิปรายได้เรียงแต่ข้อล้วนมีเหตุผลน่ารับฟัง จริงใจและจริงจัง เป็นกำลังใจให้คนทำงานดีแท้ น่านับถือ

สมาชิกใช้นามปากกา **516.9** เขียนมาติกอหลังกลับไป บอกว่าอยากให้การประชุมใหญ่ ผู้แทนอภิปรายกันแบบสร้างสรรค์ บางคนยังผิดประเด็น เหมือนจับผิดหรือกะเอาสหกรณ์ให้ล้มพังพาบยังไย ยังงั้น ไม่น่าเลยนะนั่น มาช่วยกันดีกว่า...อืมจริงด้วย ดีใจที่มีผู้แทนคิดอย่างนี้ และหยอดมาว่าสมาชิกต่างดีใจกันเมื่อปันผลออก ยังกะถูกหวายชะงั้น

หลังปฏิรูป กรมเราแตกออกเป็นหลายสาย เหมือนเหล่าเก้าในขวดใหม่ แต่ก็น่าดีใจมีสมาชิกใหม่จากกรมอื่นๆมาเพิ่มสีสัน สหกรณ์

ร่วมอาสาสมัครกำลังเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางของเพื่อนข้าราชการ ลูกจ้างทั้งหลายที่ยังไม่มีสิทธิสมัครสมัคร

✎ ในปัจจุบันจึงมีวาระสำคัญทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์ เพื่อเป็นทางเลือก ให้ข้าราชการพนักงานกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระทรวง ไม่ว่าจะท่านจะ อยู่กรมไหน หรือหน่วยงานไหน สามารถสมัครสมาชิก หรือ สมาชิก สมทบ กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เพียงแต่ต้องมีได้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่เท่านั้น

✎ ขออย่า เจตนา เพียงแค่เป็นทางเลือก ให้กับข้าราชการ บางกรม ซึ่งขณะนี้ยังไม่สิทธิสมัครสมัครเท่านั้น ✎ ส่วน ข้าราชการหรือพนักงานกรมใด ที่มีสิทธิสมัครสมัครอยู่แล้วขอให้ ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมต่อไป ระบบสหกรณ์ต้องไม่ แข่งขันกัน มีแต่จะเอื้อเพื่อเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ขออวยพรให้สมาชิกทุกคนเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆวัน มีความสุข กับชีวิตทุกวัน พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ “คนเราเกิดมาเพื่อรู้ทุกข์ แต่ไม่ใช่เกิดมาเพื่อป็นทุกข์”

## การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548



ผู้แทนสมาชิกจำนวน 345 คนเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2548



คุณเสงี่ยม พิมพ์พงศ์ บิดา คุณพีระ พิมพ์พงศ์ รับเงินสินไหมประกันชีวิต เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากสหกรณ์ และเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ โดยมีท่านปลัด ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบเงินพร้อมกับ คุณสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์



ลุงปลัด อากาศสุข (อายุ 76 ปี) รับโล่รางวัล สมาชิกอาวุโสสูงสุด



คุณสมร พลไชย ผู้แทนสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนรับโล่รางวัล กลุ่ม สมาชิกดีเด่น โดยมีนายพิน เกื้อกุล เป็นผู้มอบ



ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่

# กรรมการดำเนินการชุดใหม่

## สัมมนาแผนปฏิบัติการ 2548



### การเดินทาง..ยังไม่สิ้นสุด

เสียงสุดท้ายคะแนนที่ออกมา ซึ่งตัวคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2548 เป็นกรรมการที่มีเที่ยวบินในการเดินทางในเส้นทางสายสหกรณ์มายาวนานพอสมควร ทุกท่านกำลังเดินทาง ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ช่วยกันนำทางสหกรณ์สู่เส้นทางที่สมดุลเพื่อมวลสมาชิก มีบ้างที่ต้องเจอขวากหนาม ลดเลี้ยวหักหลบเพื่อพาทุกคนสู่เป้าหมาย...และการเดินทางยังไม่สิ้นสุด เสียงเสียงบอกคะแนนกรรมการทุกคนนำโดยประธานคนเดิม ท่าน **สิทธิชัย อังภากรณ์** ก็สังเกตเห็นต่อ..จุดหมายรอคอยอยู่เบื้องหน้า

ที่ตรงนั้นมีหุบเหว มีเปลวไฟ .....

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดวันที่ 13 ก.พ. 2548 วันสุดท้ายของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 คณะกรรมการที่พร้อมลุยงาน มิใช่เพียงเฉพาะปี 2548 เท่านั้น เพราะเป็นปีแรกของการเริ่มต้นแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 2548 - 2551 ถ้าออกสตาร์ทดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง จึงต้องเริ่มตั้งแต่ชักซ้อมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ KPI (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) แผนงานโครงการและความเชื่อมโยงทั้งหมด ในส่วนของฝ่ายจัดการเจ้าหน้าที่เองก็ต้องยกเครื่องกันใหม่หรือจัดระบบกันใหม่ให้เข้าที่เข้าทางพร้อมรับแผนงานโครงการและตัวชี้วัดต่างๆ

26 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุม อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ ก็ได้เวลากำหนดแผนปฏิบัติการ 2548 ว่าปีนี้เราจะทำอะไรกันบ้าง ปีนี้นางสำคัญคงไม่พ้นเรื่องของ **การออม** เริ่มจาก **โครงการครอบครัวออมทรัพย์** ที่จะส่งเสริมการออมอย่างจริงจังทั้งครอบครัว รวมทั้งเงินฝากจากสมาชิกสมทบ **โครงการสหกรณ์ ATM** เมื่อสมาชิกสะดวกในการฝาก - การถอน เงินออมน่าจะเพิ่ม มี.ค. เริ่มเซ็ทระบบ ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เครื่องมือ ระบบความปลอดภัยต่างๆ เม.ย. - พ.ค. ทดสอบระบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มี.ย. รับสมัครใครปิ้งไอเดียว่าสหกรณ์ควรมีเคมเปญอะไรบ้าง เพื่อให้สมาชิกสนใจสมัครกันเยอะ ๆ เสนอกันมาได้ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในด้านเงินกู้คือ **เงินกู้ตามวัตถุประสงค์** ทั้งสิ้นเชื่อว่าน่าจะประกอบอาชีพเสริม การศึกษา สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จะปรับปรุงให้ถูกใจสมาชิกยิ่งขึ้น บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น และทำอย่างไรจึงจะช่วยเพิ่มฐานะและรายได้สมาชิกได้จริงๆ **การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ** ปีนี้มีหลายก้าวที่จะนำสหกรณ์สู่ความเป็นสากล ไม่ว่าจะการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ KPI การปรับองค์กรภายใน ฯลฯ **งานสังคมและเครือข่ายสหกรณ์** ค่าเยาชนปีนี้มีที่เด็ดอะไรขออุบไว้ก่อน กิจกรรมกลุ่ม



สมาชิกกลุ่มไหนขยันจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ ส่วนการพัฒนาโรงเรียนป่าไม้ อุทิสัยคงสืบงานต่อ และยังคงร่วมมือกับเพื่อนชาวสหกรณ์เพื่อการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

### ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์

- นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดีกรมป่าไม้
- นายสุวัช สิงหพันธุ์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ดร.ไมตรี ดวงสวัสดิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

### รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28

- นายสิทธิชัย อังภากรณ์ ประธานกรรมการ
- นายพิน เกื้อกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 1
- นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2
- นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
- นายชนะ เปลียนมา เกร็ดญิก
- นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเกร็ดญิก
- นายวิชิต สนธิวนิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
- นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ
- นายอนุชิต แต่งอ่อน กรรมการ
- นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
- นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ
- นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์ กรรมการ
- นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
- นางเปรมพิมล พิมพิพันธุ์ เลขานุการ
- นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะกรรมการอำนวยการ

- นายพิน เกื้อกุล ประธานกรรมการอำนวยการ
- นายชนะ เปลียนมา กรรมการ
- นายวิชิต สนธิวนิช กรรมการ
- นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
- นายณรงค์ มหรรณพ เลขานุการ

### คณะกรรมการเงินกู้

- นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการเงินกู้
- นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
- นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ
- นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ
- นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์ เลขานุการ

### คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

- นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ
- นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ
- นางเปรมพิมล พิมพิพันธุ์ กรรมการ
- นายอนุชิต แต่งอ่อน เลขานุการ



# จากโต๊ะประชุม กรรมการดำเนินการ

1. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย วาดภัย และอัคคีภัย เนื่องจากประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 63 ราย จ่ายจากทุนเพื่อ สวัสดิการสมาชิก จำนวน 189,000 บาท จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 189,000 บาท และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จำนวน 184 ราย จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 189,000 บาท รวมจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 562,000 บาท
2. การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ สรุปจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 สมาชิก 13,192 ราย สมาชิกสมทบ 492 ราย รวมทั้งสิ้น 13,684 ราย
3. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่างๆ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่ไปพิจารณา หากข้อใดสามารถนำมาปฏิบัติได้จะได้นำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและจะได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไป
4. กำหนดวันประชุมประจำเดือนและวันประชุมใหญ่ปีหน้า คณะกรรมการแต่ละชุดได้กำหนดวันไว้ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ไว้ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2549
5. ขออนุมัติกู้เงินชุมชนสหกรณ์ฯ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ สหกรณ์จะต้องทำสัญญาขอกู้เงินจากชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยใหม่ ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน จะต้องเป็นผู้ค้ำประกัน กู้เงินในวงเงินจำนวน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์
6. การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2548 หลังจากการประชุมใหญ่ได้เห็นชอบอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2548 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จึงได้จัดการประชุมสัมมนาแผนการปฏิบัติงานขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุม อาคารคณะวนศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณ ที่กำหนดไว้
7. การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

- เนื่องจากในปี 2548 สหกรณ์ได้ใช้แผนกลยุทธ์ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องจึงได้กำหนดจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2548 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี
8. การกำหนดค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดการทำนิติกรรมสินเชื่อเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ คณะกรรมการเห็นชอบให้จัดทำประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดการทำนิติกรรมสินเชื่อเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ กรณีในท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ต้องเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท สำหรับกรณีต่างจังหวัดเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป
  7. การมอบเครื่องเสียงให้เป็นสวัสดิการสมาชิกชมรมรักสุขภาพ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มอบเครื่องเสียงให้เป็นสวัสดิการของสมาชิกชมรมรักสุขภาพ โดยให้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
  8. นายทะเบียนเห็นชอบระเบียบ นายทะเบียนได้เห็นชอบระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินออมทรัพย์ และประจำ พ.ศ. 2547 ตามที่สหกรณ์เสนอ
  9. ร่วมทำบุญกรรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์อนุมัติร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิพระ จำนวน 1 ครั้ง กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1,000 บาท
  10. เชิญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ตามที่สหกรณ์ได้เชิญปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรม ป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งขณะนั้นท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ และท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตอบรับการดำรงตำแหน่งแล้ว
  11. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ เพื่อช่วยในการพัฒนาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ที่ขอรับการสนับสนุนเข้ามายังสหกรณ์

## เวลาคัมพู...สอ.ปม.

หนทางแม้นดูยาวไกล..ขอเพียงคิดก้าว ต้องมีวันถึงจุดหมาย  
 หายหน้าไปหลายเดือน อุตส่าห์ขยันส่งต้นฉบับทุกเดือน แต่หน้ากระดาษไม่พอ บก.เลยตัดฉบับ กลับมาคงยังไม่ลืมกันนะ..

หลังจากที่ประชุมใหญ่แก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่ เปิดทางให้สหกรณ์เรา รับสมาชิกได้ทั้งกระทรวงทรัพย์ฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ เพื่อนพ้องน้องพี่ข้าราชการพนักงานสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีสหกรณ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วม ขบวนการออมทรัพย์ รับผิดชอบต่อประโยชน์ 27 ประการ ซึ่งหาอ่านกันได้ ในรายงานกิจการประจำปี 2547

วันนี้มาว่ากันเรื่องข้อดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์กันต่อ...เริ่มต้นการเข้าสู่การเป็นสมาชิกใหม่ มักมีที่ใจยังไม่พร้อม หรือคอยก่อนนะ ยังไม่วาง หรือไม่อยากเป็นหนี้ ยังไม่จำเป็น หลากหลายเหตุผล ประมาณว่าบางที เบื่อๆอยากๆ แต่ถ้าพาลันตัดจิตใจ...หนทางก็โล่งโปร่ง ให้เราได้มีจุดเริ่มดีๆที่ไม่ใช่แค่การกู้

ข้อดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่กล่าวไปแล้ว

**ข้อแรก** คือ การ ผูกวินัยการออมทรัพย์ โดยอยู่ในรูปของ เงินหุ้น

**ข้อสอง** คือสหกรณ์ส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกทุกคน โดยการให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทรัพย์มั่นคง เพื่อให้ทุกคนออมต่อเดือนละ 100 บาทขึ้นไป เป็นเงินออมเพื่ออนาคตหรือเบิกจ่ายยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลา

**ข้อดีข้อสามที่จะกล่าวถึงฉบับนี้** น่าจะเหมาะสำหรับคนพอมีเงินเหลือบ้างแล้ว คือการออม แบบ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่เบิกจ่ายได้เพียงเดือนละครั้ง ไม่สะดวกนักสำหรับคนที่เพิ่งก้าวหรือรายรับ รายจ่ายยังไม่เสถียร สหกรณ์มีทางเลือกให้สำหรับสมาชิกทุกรูปแบบ เพราะคำนึงถึงหลักความเป็นจริง **สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ โดยขอใบสมัครที่หน่วยงานของท่านหรือใครจะดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สหกรณ์ [www.025798899.com](http://www.025798899.com) กรอกข้อความส่งไปรษณีย์ตรงมายังสหกรณ์ก็โอเคเนอะ**

สวัสดิและยินดียิ่งสำหรับการเป็นสมาชิกใหม่ ประจำเดือนนี้รวม 5 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีชา ลิ่มตระกูล (อนุรักษป่าไม้)
2. นายทองม้วน นุริพา (ปมจ.สกลนคร)
3. นายประจักษ์ สุขโข (สำนักบริหารฯ 1)
4. นายฉันทวิทย์ แจ่มภูเขียว (สำนักบริหารฯ 12)
5. นายฤทธิไชย พุ่มคำ (สำนักบริหารฯ 21)

# มุมมองนี้มีรางวัล

โดย ป้าอ้วน

เวทีนี้เพื่อ นักคิด...นักถาม..นักเล่า โดยมี.....

กระเป๋าสตางค์ 5 รางวัล เป็นรางวัลที่กรุณาเขียนมา

เพียงมีคำถามหรือข้อเสนอนะ

กล้าที่จะเปลี่ยน กล้าที่จะก้าว บางทีอาจทำให้ชีวิตเราพลิกผัน แต่เปลี่ยนแล้วชีวิตไปทางบวกหรือลบ ก็ไม่น่าจะถึงกับเลวร้ายจนเหลือทน อย่างน้อยสิ่งตามมาคือบทเรียนอันมีค่าและช่วยปรับให้ตรงทางมากขึ้น ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วค้ำคางใจ จนต้องกลับมาถามตัวเองเมื่อวันวานผ่านไปจนไม่อาจเรียกคืน....คุณละ จะลองมี ชีวิตใหม่ๆอาจรอคุณอยู่....นะนั่น

วันนี้มีให้เพื่อนบ้านที่เคียงกันอยู่ละยัง .....

คราวที่แล้วเปลี่ยนจาก สามชิกตอบมาเป็นให้สมาชิกถามข้อข้องใจหรือข้อเสนอนะ ไม่น่าเชื่อ ปรากฏ การณ์ดีแบบถล่มทลายเกิดขึ้นได้ รู้แจ้งให้ถามชะนานแล้ว เกินโควต้ารางวัลอีกแล้ว เลยต้องจับฉลาก

การณ์ครั้งนี้ทำให้คิดว่าจะกรองดูคำถามแล้วนำลงวารสาร ฉบับไหนได้ลงรับไปเลยรางวัล ส่วนที่เหลือจะนำรวมกันแล้วจับฉลาก รวม 5 รางวัล ใครโชคดีรับรางวัลไปเช่นกัน สมาชิกว่าดีมั๊ยเอ่ย .....

คำถามหรือข้อเสนอนะ : .....

ส่งคำถาม ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2548

1. ส่งผ่านทางจดหมาย ไปรษณีย์บัตร แฟกซ์ หรือ อีเมลล์ info@025798899.com

2. ไม่รับแบบฟอร์มที่ตัดจากวารสารสหกรณ์โปรดเขียนหรือพิมพ์ใหม่

3. ฉบับไหนได้ลงวารสารรับไปเลยรางวัล ส่วนที่เหลือจะนำรวมกันจับฉลาก ใครโชคดีรับรางวัลไปเช่นกัน



ชื่อ-สกุล..... เลขที่สมาชิก.....

คำถามหรือข้อเสนอนะ.....

ที่อยู่.....

.....

.....

## ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2548

สมาชิกเขียนมาอันทรงคุณค่า ฉบับหน้าจะคัดเลือกทยอยลงวารสาร สำหรับผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. คุณสมเกียรติ บ้านกล้วย (สำนักบริหารฯอนุรักษ์ 14)
2. คุณวิก พินศิริ (สำนักส่งเสริมปลูกป่า)
3. คุณอุบลวรรณ สังข์ฉิม (จ.ลำปาง)
4. คุณพรพิมล อรมไชติ (สำนักบริหารฯพัฒนาทรัพยากรป่าไม้)
5. คุณยงยุทธ เสี่ยงล้ำ (สำนักบริหารฯอนุรักษ์ 12)



วารสารสหกรณ์ป่าไม้  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 208/47  
ไปรษณีย์จตุจักร

( ลี ง ตี พื ม พ์ )

สมัครสมาชิกวารสารสหกรณ์ป่าไม้ ฟรี !

ชื่อ..... เลขที่สมาชิก..... ที่อยู่.....

..... รหัสไปรษณีย์.....

สถานที่ติดต่อ ตู้ไปณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2579-7070 , 0-2561-4292 ต่อ 115 โทรสาร 0-2579-7356